



KỶ HỢP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV

## Thảo luận tổ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

## Kiểm tra sản xuất tại Quỳnh Phụ, Hưng Hà

Chiều ngày 3/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà.

Phần đầu gieo trồng 6.600ha cây vụ đông, đến ngày 3/11, huyện Quỳnh Phụ đã trồng được 6.100ha, chủ lực là ớt, khoai tây, rau các loại.

Tại Hưng Hà, đến nay huyện đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa mùa, tập trung trồng và chăm sóc cây màu vụ đông. Toàn huyện đã trồng được gần 5.600ha trên tổng số 6.150ha cây màu các loại, trong đó



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ gieo trồng cây vụ đông tại xã Duyên Hải (Hưng Hà).

## Đoàn công tác của tỉnh dự hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực điện, điện tử tại Đài Loan

Sáng ngày 3/11, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh dự hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực điện, điện tử do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử Đài Loan (TEEMA), Hiệp hội phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Việt - Đài tổ chức. Dự hội nghị có ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); ông Thái Tùng Huệ, Phó Chủ tịch TEEMA và hơn 80 đại biểu đại diện tổ chức, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam và Đài Loan.

Mở đầu hội nghị, Phó Chủ tịch TEEMA Thái Tùng Huệ có bài phát

biểu chào mừng và giới thiệu những thông tin cơ bản về sự hình thành, phát triển của TEEMA; những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp TEEMA đối với kinh tế Đài Loan và hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực điện, điện tử, lĩnh vực bán dẫn.

Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng chia sẻ thông tin về cơ hội đầu tư của Việt Nam thời hậu Covid-19 giúp các doanh nghiệp Đài Loan có cái nhìn toàn cảnh về môi trường đầu tư, những chính sách thu hút đầu tư của nhà nước Việt Nam và sự chuẩn bị các điều kiện của các tỉnh, thành phố

(Xem tiếp trang 4)  
KHẮC ĐUẤN

## Thông qua kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 3/11, tại Quỳnh Phụ, đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ do đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đây là cuộc kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám

sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại buổi làm việc, sau khi đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đều cơ bản thống nhất với các nội dung đánh giá trong dự thảo báo cáo. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Phụ và các phòng, ban chuyên môn đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện thời gian qua.

(Xem tiếp trang 4)  
ĐÀO QUYẾN

## Kiểm tra việc đáp ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại một số đơn vị y tế

Chiều ngày 3/11, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác khám chữa bệnh và việc đáp ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh có quy mô là 1.200 giường bệnh. Trung bình mỗi năm Bệnh viện tiếp nhận, khám cho 250.000 - 270.000 lượt người; điều trị nội trú cho 23.000 - 25.000 lượt bệnh nhân. Năm 2022, Bệnh viện thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tập trung và các gói thầu mua sắm của Bệnh viện. Tuy nhiên, trong quá trình mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế còn một số khó khăn, vướng mắc. Theo báo cáo của Bệnh viện, nguyên nhân là do mã vật tư nhà thầu

cung cấp chưa đầy đủ và không trùng tên trên hệ thống thông tin giám định y tế bảo hiểm; tên thương mại quyết định phê duyệt nhà thầu không trùng khớp theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT của Bộ Y tế; một số danh mục hàng hóa trúng thầu chưa được kê khai, công khai giá. Về thuốc, nhiều danh mục đã trúng thầu nhưng không ký hợp đồng, danh mục không thực hiện được kỹ thuật do thiếu các vật tư khác, danh mục không còn hàng, danh mục đã dự trữ nhưng nhà thầu không có hàng...

Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, những năm gần đây, bình quân mỗi năm Bệnh viện thực hiện khám cho 120.000 - 130.000 lượt người; điều trị nội trú cho

(Xem tiếp trang 4)  
HOÀNG LANH

## Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đoàn

Trong 2 ngày 3 - 4/11, tại Thái Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị, cán bộ đoàn các tỉnh, thành phố thuộc các cụm: đồng bằng sông Hồng, miền núi Đông Bắc Bộ, trung du Bắc Bộ, miền núi Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã được truyền đạt các chuyên đề: Phát huy vai trò của thanh niên trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; giải pháp xử lý một số vướng mắc, khó khăn trong quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; một số quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã đến tham quan các mô hình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Hưng Hà.

XUÂN PHƯƠNG

## Kiến Xương

### Tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ môi trường nông thôn trong sản xuất nông nghiệp

Sáng ngày 3/11, Hội Nông dân tỉnh, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ môi trường nông thôn trong sản xuất nông nghiệp cho 145 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân, chủ trang trại, gia trại, các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 4 chuyên đề: Hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay; áp dụng các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật; sản xuất nông nghiệp hướng tới thực hiện Hiệp định EVFTA; an toàn vệ sinh trong sản xuất thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong nông nghiệp.

(Xem tiếp trang 4)

THANH HUẤN  
(Đài TTTH Kiến Xương)

## Sôi động phong trào trồng cây vụ đông ở Vũ An

(Xem trang 2)



Đến nay, xã Vũ An đã trồng xong toàn bộ diện tích cây khoai tây.